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นายสุทธิสาร    ซื่อสัตย์ 
นายทศพล      เหมือนพิทักษ์ 
นายบุญเชา     ปัณเขต  
นางสาวอำพัน  กัตพงษ์ 
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ร.ต.สุรเดช      เหล็กจาน 
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นายณรงค์      คล้ายเขียว 
นายปราโมทย์  เนียรมงคล 
นายนรัตน์      วินุราช 
นายวงศ์ธวัช    สาวาป ี
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1 นายสุรศักดิ์ จักสาน   สมาชิก อบต.ม.15    ลา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อ – สกุล         ตำแหน่ง                        ลายมือชื่อ 

1. นายศิวาภณ  ศรีกสิกิจ   นายก อบต.บ้านพระ         ศิวาภณ ศรีกสิกิจ 
2. นายพงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์  รองนายก อบต.บ้านพระ         พงษ์ศักดิ์ เหมือนพิทักษ์ 
3. นายสรศักดิ์ ศรีตระกูล   รองนายก อบต.บ้านพระ         สรศักดิ์  ศรีตระกูล 
4. นางวรดาภา  สืบวงษ์   รองปลัด อบต.บ้านพระ         วรดาภา  สืบวงษ์ 
5. นางพัทธนันท์  ประสารกก  หัวหน้าสำนักปลัด          พัทธนันท์  ประสารกก 
6. นางรัตนา  กองขุนชาติ     ผอ.กองคลัง          รัตนา  กองขุนชาติ 
7. นายณัฐวัฒน์  มาลัยพันธุ์   ผอ.กองช่าง          ณัฐวัฒน์  มาลัยพันธุ์ 
8. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ท่าหิน  นักวิเคราะห์ฯ          จันทร์เพ็ญ ท่าหิน 
10.นางสุรีพร  เสาวโค   เจ้าพนักงานธุรการ          สุรีพร  เสาวโค 
11. นางสาวฐิติมา  เหมือนพิทักษ์  ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ         ฐิติมา  เหมือนพิทักษ์ 
12. นางสาวพนัชกร กลิ่นมะลิ  ผช.จพง.ธุรการ          พนัชกร  กลิ่นมะลิ       
13. นางสาวณัฎฐา  สุทธ ิ   ผช.นักวิชาการเกษตร         ณัฏฐา  สุทธ ิ
 



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  
 

เริ่มประชุม เวลา 10.00น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์  เรื่องการลาของสมาชิกดังนี้ นายสุรศักดิ์  จักสาน และขอเชิญประชุมร่วมกับกำนัน 
(ประธานสภาฯ) ผู้ใหญ่บ้าน ในวันศุกร์ที่ 2 ของทุกเดือน และการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ  
 วัดหนองบัว ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ชุดจิตอาสาหรือเสื้อเหลือง 

ครับ 
ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566  

 วันที่ 27 ธันวาคม 2566 

นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์ ผมขอให้สมาชิกตรวจดูรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566 เมื่อวันที่  

(ประธานสภาฯ)        27 ธันวาคม 2566 มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วย 

 ครับ   

ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม  

 2566 เป็นเอกฉันท ์

ระเบียบวาระท่ี 3  - เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

        3.1 แผนการดำเนินงาน เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

            ประกาศใช้ 18 มกราคม 2567  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน  ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ สมัยวิสามัญที่ 4/2566 ในวันที่ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) 27 ธันวาคม 2566 ที่ประชมุเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

(ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 760,000.-บาท ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และประกาศใช้เมื่อ 
วันที่ 18 มกราคม 2567 ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ท่ี เว็บไซด์ขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านพระ ค่ะ  

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

  

/3.2 การแก้ไข... 



-2- 

 

 3.2 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ เรื่อง  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) (พ.ศ.๒๕66–๒๕70) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ   

ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  องค์การบริหารส่วนส่วนตำบล
บ้านพระ ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ครั้งที่  1/2567  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่นเป็นอำนาจของผู ้บร ิหารท้องถิ ่น  เพื ่อใช ้เป็นกรอบ             
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม และเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นในช่วงของแผนนั้น   
รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ 
ประกาศ  ณ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕67 ตามรายละเอียดที่ได้แจกไป   

 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขเก่ียวกับการย้ายปีงบประมาณ  
1. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่ 16 เส้นหนองกันเกรา ซอย 8 

งบประมาณ 47,800.-บาท อยู่ในปี 2568 ย้ายมาปี 2567  
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี ่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ หมู ่ท ี ่  9 บริเวณสระหนองแสง 

งบประมาณ 1,086,900.-บาท อยู่ในปี 2569 ย้ายมาปี 2567  
3. ก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อการเกษตรหมู่ที่  7  บริเวณบ้านนางวิเชียร  ศิริแพทย์  

งบประมาณ 162,000.-บาท อยู่ในปี 2568 ย้ายมาปี 2567    
4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ่ที ่ 7  เส้นซอย  สวนสมปอง งบประมาณ 

330,000.-บาท อยู่ในปี 2566 ย้ายมาปี 2567  
5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  7  เส้นบ้านป้าลออ (ต่อเส้นเดิม) งบประมาณ 

462,000.-บาท อยู่ในปี 2569 ย้ายมาปี 2567 
6. ก่อสร้างระบบประปาหมู ่บ้าน หมู ่ท ี ่  13 บริเวณที ่ดินนายบุญส่ง นรินทร์วงษ์  

งบประมาณ 669,800.-บาท อยู่ในปี 2568 ย้ายมาปี 2567 ค่ะ 
ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4     - โอนงบประมาณ/เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (สำนักปลัด) 
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 4.1 ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (หมวดครุภัณฑ์) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางพัทธนันท์ ประสารกก 1. เรื่องเดิม ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2567  (หมวดครุภัณฑ์)  

(หัวหน้าสำนักปลัด) ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักปลัดได้ตั ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
2567 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หน้า 4/180 ประเภท เงินสำรองจ่าย(สำนักปลัด 
จำนวนเงิน 800,000.-บาท)ตั้งไว้ 3,587,300.-บาท โอนลด 794,982.-บาท เบิกจ่าย 
222,950.-บาท งบประมาณคงเหลือ 2,569,367.50 บาท   

       2. ข้อเท็จจริง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ ขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือการนี้ ในหมวดครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้   

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   (โอนมาตั้งรายการใหม่)   

1. กล ้องถ ่ายภาพนิ ่งระบบดิจ ิตอล  ม ีความละเอ ียดของภาพส ูงส ุดไม ่น ้อยกว่า          

2,400 x 1,600 และ มี SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB  พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 

1 ตัวๆ ละ 31,300.-บาท(-สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-) 

โอนลด  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หน้า 4/180 ประเภท เงินสำรองจ่าย(สำนักปลัด)  

ประเภท เงินสำรองจ่าย ตั ้งไว้ 3,587,300. -บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลด  

2,569,367.50บาท โอนลด จำนวน 31,300.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  

2,538,067.50บาท           

โอนมาตั ้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป หน้า 63/180        

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นค่าซื้อกล้องถ่าย

ภาพนิ่งระบบดิจิตอล มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,400 x 1,600      

และมี SD Card ขนาดไม่น้อยกว่า 128 GB พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัวๆ ละ 31,300.-

บาท(-สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์  ตามราคาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ 

2. ข้อกฎหมาย  เห ็นควรพิจารณานำเสนอสภาองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลบ้านพระ              

เพื ่อพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2567 ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท.พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27   

/การโอนเงิน... 
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การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น ค่ะ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (หมวดครุภัณฑ์) 

 เป็นเอกฉันท์ 

 4.2 ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (หมวดค่าครุภณัฑ์) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ หัวหน้าสำนักปลัด ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางพัทธนันท์ ประสารกก ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2567  (หมวดค่าครุภัณฑ์)  

(หัวหน้าสำนักปลัด) 1. เรื่องเดิม ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  สำนักปลัดได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณ 2567 แผนสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน     

งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑง์านบ้านงานครัว หน้า 125/180 เป็นค่าซื้อ 

ตู้เย็นประตูเดียว  ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ  ขนาด  13  คิวบิกฟุต  จำนวน  
1  เครื่อง   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นประตูเดียว  สำหรับเก็บรักษาวัคซีนพิษสุนัขบ้า    
ตั้งไว้  18,500.-บาท เบิกจ่าย   -   บาท งบประมาณคงเหลือ  18,500.-บาท  นั้น 
2. ข้อเท็จจริง สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ.ศ. 2567  จำนวน  1  รายการ  

รายละเอียดดังนี้  

ข้อความเดิม ตู้เย็นประตูเดียว จำนวน  18,500.-บาท 
ตู้เย็นประตูเดียว  ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน     
1  เครื่อง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็นประตูเดียว  สำหรับเก็บรักษาวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  
18,500.-บาท  (รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  2565)
ข้อความใหม่ ตู้เย็น จำนวน  18,500.-บาท 

ตู้เย็น  ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ  ขนาด  13  คิวบิกฟุต  จำนวน  1  เครื่อง    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น สำหรับเก็บรักษาวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  18,500.-บาท  
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  2565) 
 

/3. ระเบียบ... 
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3. ระเบียบ / ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที ่ทำให้ล ักษณะ ปริมาณ  คุณภาพ เปลี ่ยน หรือ

เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัตกิารโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (หมวดครุภัณฑ์) 

เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี 5     - เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

  5.1 โครงการขยายเขตสะพานข้ามคลองสวนพริก ปี 2567 จำนวนเงิน 3,000,000.-บาท  

       (โครงการที่เกินศักยภาพใช้ประสานแผน อบจ.ปราจีนบุรี)  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ท่านนายกฯ  ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ โครงการนี้ไดป้ระสานแผนของบประมาณจาก อบจ.ปราจีนบุรี ซึ่งตำบลบ้านพระ มีเขต

(นายกอบต.บ้านพระ) ติดต่อกับตำบลดงพระราม และเจ้าหน้าที่แผนฯของอบจ.ปราจีนบุรี ได้ลงมาสำรวจ

 และนำเข้าแผนฯแล้ว แต่ขอให้ทางสภาฯพิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ แล้วแจ้งไปยังอบจ.

 ปราจีนบุรี เพ่ือดำเนินการต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาด้วยครับ 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน โครงการขยายเขตสะพานข้ามคลองสวนพริก ปี 2567 งบประมาณ 3,000,000.-บาท 

(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ที่เข้าวาระเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่ของตำบลบ้านพระหรือตำบล 

 ดงพระราม จะเข้ามาใช้พ้ืนที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯก่อน เพ่ือดำเนินการก่อสร้าง 

 ได้ค่ะ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วยการยกมือด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบโครงการขยายเขตสะพานข้ามคลองสวนพริก ปี 2567 จำนวนเงิน 

3,000,000.-บาท(โครงการที่เกินศักยภาพใช้ประสานแผน อบจ.ปราจีนบุรี) เป็นเอกฉันท์ 

  5.2 ยกเลิก โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ เส้นหนอง

กันเกรา ซอย 8 จำนวนเงิน 47,800.-บาท  

  (การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2566 วันที่ 27  ธนัวาคม 2566) 

 

/นายสุทธิสาร... 
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นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ท่านนายกฯ  ครับ 

(ประธานสภาฯ)  

นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ ขอยกเลิกโครงการนี้ เนื่องจากโครงการนี้อยู่ในแผนเพ่ิมเติม งบประมาณ 2568 หน้า 32 

(นายกอบต.บ้านพระ) เราไม่สามารถดำเนินการในปี 2567 และได้ปรับแผนมาในปี 2567 แล้ว ในครั้งหน้า 

 สามารถนำมาจ่ายขาดได้ครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอความเห็นชอบด้วยการยกมือด้วยครับ 

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบยกเลิก โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู ่ที ่ 16 ตำบลบ้านพระ        

เส้นหนองกันเกรา ซอย 8 จำนวนเงิน 47,800.-บาท เป็นเอกฉันท ์

  (การประชุมสภาสมัยวสิามญั สมยัที่ 4/2566 วันท่ี 27  ธันวาคม 2566) เป็นเอกฉันท์  

  5.3 ขออนุมัติลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ (กองคลัง) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นางรัตนา  กองขุนชาติ     ขออนุมัติลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ  ด้วยงานจัดเก็บรายได้ตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ 
(ผอ.กองคลัง) ภาษีต่างๆ เพื่อให้การบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงได้ตรวจสอบรายละเอียด

ลูกหนี้กับทะเบียนคุมรายการลูกหนี้ พบว่ามีลูกหนี้ค่าภาษีที่ค้างมีการบันทึกบัญชีซ้ำ       
ไม่แจ้งว่าขาย และมีลูกหนี้บางรายมีการยกเลิก แต่มีการตั้งเป็นหนี้ไว้อยู่ ทำให้การบันทึก
บัญชีคลาดเคลื่อน นั้น ข้อเท็จจริง งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพระ มีลูกหนี้ค่าภาษียกเลิกและบันทึกบัญชีซ้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 26 ราย รวมจำนวนเงินลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 

จำนวน 8,851.98บาท 
2. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จำนวน 1 ราย จำนวน 984บาท 
3. ลูกหนี้ภาษีป้าย จำนวน 10 ราย รวมจำนวนลูกหนี้ภาษีป้าย จำนวน 22,974บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,809.98บาท 
ระเบียบ/กฎหมาย  

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน     
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 
ข้อ 106 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า
สิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
 

/(1) เร่งรัด... 
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(1) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็น
บุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้
กระทำได้  
(2) กรณีท่ีลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคล    
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ใน(1) 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

  หล ักเกณฑ ์การจำหน ่ายหน ี ้ส ูญ และว ิธ ีการบ ันท ึกบ ัญช ี ให ้ เป ็นไป                                
ตามกระทรวงมหาดไทยกำหนด ตามหนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ่น                  
ที่ มท.0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ      
ในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่าย    
หนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 
2. การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ  

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้
หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอด
ลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้
ค้างชำระตามเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 

ข้อพิจารณา ดังนั ้น งานจัดเก็บรายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล     
บ้านพระ จึงขออนุมัติลดยอดลูกหนี้ ค้างชำระ ดังรายละเอียดข้างต้น จำนวน 19 ราย 
เป็นเงิน 32,809.98บาท ออกจากทะเบียนลูกหนี้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ต่อไป ค่ะ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติด้วยการยกมือด้วยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบอนุมัติลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ(กองคลัง) จำนวน 19 ราย 32,809.98    

เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 6   - เรื่องเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 

  6.1 รายงานสถานะการเงินการคลัง 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ผอ.กองคลัง ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

/นางรัตนา... 
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นางรัตนา  กองขุนชาติ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน อบต.บ้านพระ 
(ผอ.กองคลัง) ณ วันที ่ 12 ก.พ.2567 เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที ่นำไปใช้ได้ ณ วันที่         

30 กันยายน 2566 จำนวน 112,186,399.44บาท หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 971,360.48บาท คงเหลือเงินสะสม 

 ตามบ ัญช ี เ ง ินฝากธนาคารท ี ่นำไปใช ้ ได ้หล ั งห ัก เง ินสมทบกองท ุนฯ จำนวน 
66,233,077.82บาท หักเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติและในปีปัจจุบัน จำนวน 
9,679,500.-บาท เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที ่ 30 กันยายน 2566 จำนวน  
71,372,766.44บาท คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 127,926,344.26บาท ค่ะ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
  6.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 16 บริเวณบ้านนายฉลอง เปลี่ยนประเสริฐ       
      งบประมาณ 158,000.-บาท ตามแผนพัฒนา ปี 2566-2570 หน้า 162    

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ท่านณรงค์ คล้ายเขียว ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายณรงค์  คล้ายเขียว บ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เป็นสิ่งสำคัญของเกษตรกร จึงได้รวมกลุ่มกันเพ่ือของบประมาณ 
(ส.อบต.ม.16)  ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ผมในนามตัวแทนขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกสภา

ทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ  
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ  มีมติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 16 บริเวณบ้านนายฉลอง เปลี่ยน

ประเสริฐ งบประมาณ 158,000.-บาท ตามแผนพัฒนา ปี 2566-2570 หน้า 162 
เป็นเอกฉันท์ 

   6.3 ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 13 บริเวณบ้านนายดิเรก ศรีกสิกิจ งบประมาณ    
   108,600.-บาท ตามแผนเพิ่มเติม 1/2566 ข้อ 21 หน้า 23  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ท่านสุมิตร ทะวะระ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุมิตร  ทะวะระ เนื่องจากเสาแท้งค์น้ำประปาและถังเก็บน้ำ เกิดชำรุด อาจทำให้เกิดอันตรายได้ ผมขอให้ 
(ส.อบต.ม.13) สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาด้วยครับ  
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
 

/ที่ประชุมสภาฯ... 
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ที่ประชุมสภาฯ   มีมติจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 13 บริเวณบ้านนายดิเรก ศรีกสิกิจ 
งบประมาณ  108,600.-บาท ตามแผนเพิ ่มเติม 1/2566 ข้อ 21 หน้า 23  เป็น       
เอกฉันท์ 

   6.4 ก่อสร้าง คสล.หมู่ 13 บ้านป่าเสือ ซอย 1(ต่อเส้นเดิม) งบประมาณ 249,300.-บาท  
       แผนเพิ่มเติมที่ 1/2566 หน้า 24 ข้อ 22  
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ท่านสุมิตร ทะวะระ  ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสุมิตร  ทะวะระ เพ่ือให้ชาวบ้านเดินทางให้สะดวกยิ่งข้ึน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯช่วยพิจารณาด้วยครับ 
(ส.อบต.ม.13) 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ  
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุมสภาฯ   มีมติจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้าง คสล.หมู่ 13 บ้านป่าเสือ ซอย 1(ต่อเส้นเดิม) งบประมาณ 

249,300.-บาท แผนเพิ่มเติมที่ 1/2566 หน้า 24 ข้อ 22 เป็นเอกฉันท์ 

       6.5 ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 เส้นหนองประเทือง ซอย 2     

                                 งบประมาณ 761,200.-บาท (แผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 26 ข้อ 26) 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  ขอเชิญ ท่านปราโมทย์ เนียรมงคล ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายปราโมทย์ เนียรมงคล ถนนเส้นเป็นเส้นทางเลี่ยงสาย 33 ตัดใหม่ ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกสบาย 

(ส.อบต.ม.17) ในการขนส่งผลไม้ทางการเกษตร ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยพิจารณาด้วยครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยการยกมือด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ) 

ที่ประชุมสภาฯ  มีมติจ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 เส้นหนอง

ประเทือง ซอย 2 งบประมาณ 761,200.-บาท (แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 26 

ข้อ 26) เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7  - เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2568 ว่าสภาฯจะกำหนด 

(ประธานสภาฯ) สมัยประชุมสามัญก่ีสมัยไม่น้อยกว่า 2 สมัยและไม่เกิน 4 สมัยครับ ขอเชิญท่านชูชีพครับ  

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว ผมขอเสนอให้กำหนดไว้ตามเดิมคือ 4 สมัยครับ  

(ส.อบต.ม.11)  สมัยสามัญท่ี 1 เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2568 - 15 กุมภาพันธ์ 2568 

  สมัยสามัญท่ี 2 เริ่ม 1 เมษายน 2568 - 15 เมษายน 2568  

/สมัยสามัญ... 
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  สมัยสามัญท่ี 3 เริ่ม 1 มิถุนายน 2568 - 15 มิถุนายน 2568 

  สมัยสามัญท่ี 4 เริ่ม 1 สิงหาคม 2568 - 15 สิงหาคม 2568 ครับ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วยครับ  

(ประธานสภาฯ) 

มติที่ประชุม                 มีมติให้ความเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 8  - เรื่องอ่ืนๆ 

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์  มีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ ขอเชิญ นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ครับ 

(ประธานสภาฯ) 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ประสานแผนให้ หมู่ 7 จำนวน 2 โครงการ  

(ส.อบต.ม.7) 1. โครงการโซล่าเซลล์ ติดถนนหนองแฟบ ม.7 - บ้านหนองยาว ไม้เค็ด ม.10   

 2. สะพานข้ามคลองหนองยาว ครับ 

นายชูชีพ ร่มโพธิ์แก้ว เรื ่องประปาหมู่บ้าน ถังประปาบริเวณบ้านนายธีระพงษ์ นามพล และบริเวณบ้านนาง      
(ส.อบต.ม.11) สะอาด  แก้วหนอง ตอนนี้ไม่มีผู ้ดูแล เมื่อก่อนผมได้ดูแลอยู่และได้ทำหยุดตั้งแต่วันที่        
 1 มกราคม 2567 เนื่องจากมีการร้องเรียน ตอนนี้ค่าไฟฟ้ามาจำนวน 8,100.-บาท  

ทางการไฟฟ้าแจ้งว่าให้ไปทำเรื่องผ่อนผันไปก่อน เนื่องจากยังไม่มีคณะกรรมการประปาชุด
ใหม่ยังไม่ได้เข้าดำเนินการ ถ้าไม่ไปแจ้งผ่อนผัน จะมาตัดมิเตอร์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อ
ชาวบ้าน ซึ่งมิเตอร์ค่าน้ำเป็นชื่อของอบต.บ้านพระ จะขอให้ทางอบต.บ้านพระ ทำหนังสือ
ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี ครับ 

นายวิชิต คำเวียงจันทร์ เรื่องน้ำประปา(ค่าไฟฟ้าสูง) ผู้ใช้น้ำไม่จ่ายค่าน้ำ ผมได้ประสานไปทางหมู่ 2 และหมู่ 19  
(ส.อบต.ม.3) ว่าใครไม่จ่ายจะขอตัดน้ำ หมู่ 19 ซึ่งมีจำนวน 2 ราย ขอแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบ 
 เรื่องการรังวัดสอบเขตทางสาธารณะ ระยะทาง 200 เมตร เจ้าของที่ยินยอมเป็น 
 ทางสาธารณะกว้าง 4 เมตร ขอขอบคุณกองช่างและผู้มีส่วนร่วมทุกท่านครับ 
นายบุญเชา ปัณเขต โครงการของ หมู่ 1 ได้ดำเนินการไปบ้างหรือยังครับ 
(ส.อบต.ม.1)  
นายนรัตน์ วินุราช งบปี 66 โครงการของ หมู่ 19 ได้ส่งเรื่องมา 5 เรื่อง 1.กระจกโค้งจราจร จำนวน 2 จุด  
(ส.อบต.ม.19)  เส้นหลังวัดหนองบัว, 2.ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 3 ที่ ด้านหลังวัดหนองบัวจำนวน 3 

จุด,บริเวณรอยต่อ หมู่ 19 กับ หมู่ 10 จำนวน 3 จุด, ซอยจัดสรรใหม่ก่อนถึงครัวชาย
คลอง จำนวน 10 จุด, 3.ซ่อมกล้องววงจรปิดซอยถนนตัดใหม่, 4.ทำป้ายหมู่บ้านและ 

 ป้ายบอกซอยใหม่ จำนวน 4 ซอย, 5.วางท่อประปา หมู่ 19 จำนวน 5 ซอย มีท่อเมนเดิน
ผ่านแล้ว 4 ซอย เหลือเส้นหลังวัดหนองบัวเชื่อมต่อจากบ้าน ร.ต.วิชิต คำเวียงจันทร์ ทาง
ฝ่ายช่างได้มาสำรวจเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณกองช่างทุกท่านครับ 

/งบปี 67... 
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 งบปี 67 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หมู่ 19 มี 6 โครงการ 1.ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ซอย 3, 2.สร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอย 3, 3.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยจัดสรรใหม่ก่อนถึงครัวชายคลอง, 4.ประปาภูมิภาคแยกราชพฤกษ์ถึงครัวชายคลอง,  

 5.เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกสี่แยกราชพฤกษ์, 6.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยสมยศ 
ไอศกรีม ครับ 

นายโชคชัย สีห์ประเสริฐ เรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ของหมู่ 7 ซอย 3 มีบางจุดไม่มีเสา ขอให้ฝ่ายบริหารจัดซื้อมา 2  
(ส.อบต.ม.7) แบบ 1.แบบเฉพาะดวง 2.แบบโคมพร้อมเสา ติดตั้งเพ่ือสะดวกในการเดินทางครับ 
นางสุกัลยา สุทธานันท์ พบเห็นการทิ้งขยะของรถ 18 ล้อ จอดนอนแล้วทิ้งขยะ ถนนเส้น 33 สายใหม่ เราจะ 
(ส.อบต.ม.5) แก้ไขได้อย่างไรค่ะ  
นางสาวอำพัน กัตพงษ์ เรื่องน้ำปาปาภูมิภาคในปีนี้จะได้ใช้หรือไม่, เรื่องซ่อมแซมฝาย หมู่ 1 ถึงหมู่ 2 ขอให้ช่าง 
(ส.อบต.ม.2) ไปสำรวจด้วยค่ะ 
นางจรวยศรี อัศวเวทสถิต หมู่ 4 ซอยแก้วนิมิตร 2 ซอย เป็นโครงการที่ตกไป และได้ทำแผนเข้ามาใหม่ ตอนนี้  
(ส.อบต.ม.4) น้ำท่วมขัง ขอทราบความคืบหน้าค่ะ 
นายสุมิตร ทะวะระ เรื่องถังขยะที่ขอไว้และเรื่องรถขยะขอให้วิ่งเข้าตามซอยได้ไหมครับ 
(ส.อบต.ม.13) 
ร.ต.สุรเดช เหล็กจาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับแก้ไขและฉบับเพ่ิมเติม โครงการของ หมู่ 6 ยังเหลือในปี 66  
(ส.อบต.ม.6) และโครงการที่ยังไม่ได้ปรับเป็นปี 67 มี 6 โครงการ และมีโครงการงบปี 67 จำนวน 5  
 โครงการ, เรื่องการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ผู้ใหญ่บ้านได้ 

ส่งแผนฯเข้ามาแล้ว สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือการประปาภูมิภาค(ซอย3) และเรื่องน้ำท่วม
บริเวณบ้านคุณสำราญ จะแก้ไขอย่างไร เพราะน้ำท่วมทุกปี ขอให้ขุดท่อผ่านหน้าบ้านหมอ
เผดิม-บ้านรองสรศักดิ-์คุณสำราญครับ, โครงการวางท่อระบายน้ำซอย 4 มีอยู่ในแผนฯแต่
ไม่มีอยู่ในโครงการที่จะทำครับ  

นายปัญญา พากเพียรทรัพย์ ขอทราบเรื่องที่ทำการอบต.บ้านพระ เพราะผมเห็นว่าสถานที่ไม่เพียงพอต่อจำนวน 
(ส.อบต.ม.8) เจ้าหน้าที่ครับ 
นายทศพล เหมือนพิทักษ์ ขอขอบคุณท่านนายกฯท่ีย้ายโครงการท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ จากปี 69  
(ส.อบต.ม.9)  ย้ายมาปี 67 ครับ, โครงการยกระดับถนนจะดำเนินการเมื่อไหร่ครับ, การขยายเขต

ประปาที่สภาฯอนุมัติของปี 66 ไปแล้ว บัดนี้ยังไม่ได้ดำเนินการและทางการประปา 
 แจ้งว่าทางอบต.ยังไม่ได้โอนเงินไปให้, ขุดลอกคลองสวนพริก ขอให้ท่านนายกประสานทาง 

อบจ.ให้ด้วยครับ ชาวบ้านมีความเดือดร้อน เพราะเรื่องน้ำมีความจำเป็นอย่างมาก, ปี 67 
ของหมู่ 9 ได้ส่งประปาไป 2 ซอย ขอให้ท่านนายกประสานประปาให้ด้วยครับ  

นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอเชิญ ท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 

/นายศิวาภณ... 
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นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ หมู่ 11 เรื่องน้ำประปาหมู่ 11 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แล้ว  และยังไม่ได้  
(นายก อบต.บ้านพระ) ส่งมอบ จะให้นิติกรไปตรวจสอบครับ คณะกรรมการชุดเก่าแจ้งขอลาออกแต่จะให้ปฏิบัติ

หน้าที่ไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะมารับงานต่อ ขอให้ประสานกันเรื่องค่าไฟฟ้า 
 

 และขอให้คณะกรรมการทำหนังสือมา ทางอบต.จะทำหนังสือผ่อนผันไปทางการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคครับ  

 หมู่ 1 ขอให้ท่านไปดูแผนฯ 5 ปี เข้ามาว่าทำได้หรือไม่ ถ้าทำได้ จะแก้ไขหรือปรับปีก็ขอให้
แจ้งเข้ามาครับ ก่อสร้างสะพานคลองสวนพริกที่ประสานอบจ.ปราจีนบุรีไป ติดปัญหาเรื่อง
เนื้อท่ีฝั่งดงพระรามและขยายไหล่ทางฝั่งสะพาน-เส้น 33 สายใหม่   

 หมู่ 2 เรื่องประปาส่วนภูมิภาค ประมาณเดือนเมษายน จะเพิ่มเติมแผนให้ใหม่ เนื่องจาก
งบประมาณ/รายระเอียดคาดเคลื่อนไป ประปาทุกหมู่จะเพิ่มเติมแผนใหม่ เพื่อสนับสนุน
งบประมาณให้กับประปาส่วนภูมิภาคต่อไปครับ  

 หมู่ 4 หมู่บ้านนพวรรณ งบประมาณเพิ่มปริมาณงานเพิ่ม จะต้องเพิ่มเติมแผนฯ ซึ่งต้องมี
การประชุมหลายคณะ ถ้าปริมาณงานเท่าเดิมงบประมาณเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาสินค้า 

 การย้ายพ้ืนที่ไม่สามารถทำได้ถ้าเป็นการแก้ไขครับ, หมู่ 4 หมู่บ้านแก้วนิมิตร ขอให้เข้ามา
ประสานว่าอยู่ในปีใด/เล่มไหน จะดำเนินการจ่ายขาดให้ครับ  

 หมู่ 6 โครงการของ หมู่ 6 ถ้าโครงการไหนมีปัญหาให้เข้ามาติดต่อทางกองช่างครับ  
 เรื ่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นพื ้นที ่ของทางหลวงชนบทและได้ทำหนังสือไปแล้ว       

จะติดตามอีกครั้งว่าได้งบประมาณปีไหนครับ  
 หมู่ 7 การติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ต้องมีการทำแผนเพิ่มเติมครับ  ถนนหมู่ 7 ได้งบจากอบจ.

ปราจีนบุรีก่อสร้างถนนบริเวณทางแยกหมู่ 7-ตำบลไม้เค็ดและติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ และ
การก่อสร้างสะพานข้ามไปหมู่ 10 ตำบลไม้เค็ด ครับ  

 หมู่ 8 การก่อสร้างอบต.บ้านพระ ทางโยธาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อยู่ขั้นตอนการแก้ไข/
ปรับปรุงแบบครับ  

 หมู่ 9 ได้งบจากอบจ.ปราจีนบุรีก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ซอยบุญปลูก -ซอยสวนเงาะ    
ตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์ การลอกคลองสวนพริก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เข้ามาดู
สถานที่ในการขุดลอกครับ  

 หมู่ 5 เรื ่องขยะสองข้างทางเส้น 33 สายใหม่ เป็นเขตของแขวงการทาง ฝากพวกเรา
ช่วยกันดูแล เพราะเรื่องขยะเป็นเรื ่องสำคัญ และในปีนี้เราจะดำเนินการคัดแยกขยะ      
ขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ที่เราได้ไปศึกษาดูงานเทศบาล    
บ้านดุงใช้การฝังกลบขยะ ซึ่งมีเนื้อที่ 100 ไร่ ทางอบต.บ้านพระ เสียค่าขยะตันละ 550
บาท มีรถวิ ่ง 3 คัน ค่าขยะประมาณเดือนละ 120,000.-130,000.บาท ไม่รวม
ค่าแรงงานและค่าน้ำมัน จึงขอให้ทุกท่านช่วยกันทำเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านครับ 

/นายณัฐวัฒน์... 



-13- 
  
นายณัฐวัฒน์ มาลัยพันธุ์ เรื่องถนนซอยสวนเงาะ ทางกองช่างได้ทำระดับและวัดถนนเรียบร้อยแล้ว มีจุดที่มีปัญหา  
(ผอ.กองช่าง)  3-4 จุด ปากซอยสวนเงาะตรงจุดที่มีปัญหาเดิมน้ำท่วมอยู่ถึงปัจจุบันและน้ำท่วมอีก 2 จุด 

ซึ่งเราได้กำหนดจุดที่มีปัญหาไว้แล้ว และจะลงสำรวจอีกครั้งพร้อมกับโครงการที่ขอเขา้มา
ใหม่ว่าจะทำอย่างไรกับจุดเหล่านี้ ซึ่งจุดที่เราวัดระดับมาเป็นแอ่งประมาณ 15-20 ซม.  

 แต่ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมมีการระบายน้ำที่ดี ส่วนจุดที่มีปัญหาจริงประมาณ 40-50 ซม. 
พอยกระดับไปจะมีปัญหาความสูงที ่ไปกั ้นน้ำ สูงไปจากที ่ชาวบ้าน น้ำไม่ท่วมถนน       
 เวลายกต้องมีทางระบายน้ำให้ด้วย ภายในอาทิตย์หน้าผมจะประสานไปทางหมู่บ้านอีกที
ครับ   

นางสาวจันทร์เพ็ญ ท่าหิน แผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2567 ของอบต.บ้านพระ ที่ได้ขอความร่วมมือกับทางผู้ใหญ่และ 
(นักวิเคราะห์ฯ) ท่านสมาชิกสภาฯเข้ามา เพื่อส่งให้กองช่างดำเนินการสำรวจ ยังขาดอีก 2 หมู่ คือ หมู่ 8

และหมู่19 ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯประสานผู้ใหญ่บ้านว่ามีโครงการใดจะเพ่ิมเติมค่ะ 
นายสุทธิสาร ซื่อสัตย์ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านไปตรวจดูในแผนฯว่าโครงการของท่านทำไปหรือยัง อยู่ในงบปีใด 
(ประธานสภาฯ) มีการอุทิศที ่หรือไม่ครับ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากการ

ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี พบว่าตั้งแต่ 
 67 เป็นต้นมา ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน(50ไมโครกรัม/

ลูกบาศก์เมตร)อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น เพื่อให้การ
ป้องกันและลดผลกระทบจากกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) มีค่าสูงกว่ามาตรฐาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ 
ประสานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ บูรณาการร่วมกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้  
1. บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ตามประกาศจังหวัด

ปราจีนบุรี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมืองดเผาในที่โล่งทุกชนิดฯ 
2. จัดกิจกรรมลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เช่น ฉีดน้ำล้างถนน/ล้างใบไม้ในพื้นที่

ชุมชนฯลฯ 
3. จัดทำแนวกันไฟบริเวณรอบบ่อขยะ และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันไฟ

ไหม้บ่อขยะ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. ออกข้อบังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้ามเผาวัสดุทุกชนิดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-

มีนาคม 2567 และขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาที่โล่ง เช่น เผาตอซังข้าว ฟาง
ข้าว และงดการเผาอ้อย ครับ 

นายสุทธสาร ซื่อสัตย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอ 
(ประธานสภาฯ)   ปิดประชุม  
ปิดประชุม เวลา 12.20 น. 
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     (ลงชื่อ)                                                ผู้จดบันทึกการประชุม     
                   (นายวงศ์ธวัช  สาวาปี)    

                          เลขานุการสภาฯ     
 

ตรวจแล้ว 

(ลงชื่อ)                                                               (ลงชื่อ)  
          (นางสุกัลยา สุทธานันท์)     (นางสวิล  ตระกูลป้อง) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 

(ลงชื่อ)          ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                      (นายสุทธิสาร  ซื่อสัตย์) 
                          ประธานสภาฯ 

 


